

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

### ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi Ủy Ban Nhân Dân Phường Hòa Minh,  
quận liên chiểu, TP Đà Nẵng

Tôi tên là: Thuý Thanh Sinh năm 1973

Nghề nghiệp: Làm thợ nề (xây dựng)

Địa chỉ: Số 37 Phường Hòa Minh, quận liên chiểu  
Thành phố Đà Nẵng

Có con tên là Thuý Ngọc Bảo Trâm

Sinh ngày 16/3/2012

Nay tôi viết đơn này kính thỉnh cầu quý cấp một việc  
như sau:

Hiện tại tôi có con là Thuý Ngọc Bảo Trâm được bệnh viện  
kết luận cháu bị tim bẩm sinh phải can thiệp phẫu thuật.  
Nhưng gia đình tôi hoàn cảnh quá khó khăn. Tôi và vợ đã  
đi thân tử lâu, vợ tôi cũng đã bỏ cha con tôi đi mất biệt,  
hiện tại trộm là em út trong nhà đang ở với các chú, tôi  
là cha đứa con gái chỉ đâu đó đi lấy chồng, hai chị con lại  
chăm sóc và lo cho em út. Tôi là qua lại và từng nom các  
cháu, hiện tôi làm nghề thợ nề làm mùa nắng, nghỉ mùa mưa  
hưởng tháng cũng chỉ 5 triệu. Trong khi con vật vô lo cái ăn cái  
mặc cho con, thì thật không may cháu lại mang tạng như con  
bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật mỗi quý chích thuốc mang,  
Sức khỏe những chi phí vài chục triệu thật sự quá lớn, nó  
quá sức với gia đình, tôi khi biết tin cháu bị bệnh gia đình  
cũng đã chạy vay để cứu chữa nhưng chẳng thấm vào đâu, đồng  
lương ít đi chi đủ làm áo qua ngày. Việc phát hiện bệnh của  
cháu rất đột ngột là nhờ có đoàn khám bệnh về trường  
khảo tôi được cô chú nhiệm thông báo và tham bệnh.

Vì nường khám tôi được có chủ nhiệm thông báo và phải đưa cháu vào bệnh viện kiểm tra bác sĩ kê đơn Cháu bị Bịch Thông liên nhi... bố thủ phát - từng áp phổi nhẹ, phải can thiệp phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé cũng kém dần bé thường xuyên mệt mỏi khó chịu. Nhân thấy tình hình hương này thực sự khẩn cấp, Tôi mong chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ, xem xét cứu lấy con tôi. Thực sự gia đình tôi vô cùng biết ơn và cảm kích.

Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị chính quyền địa phương quan tâm xác thực cho gia đình chúng tôi có hoàn cảnh trên là đúng để con tôi có thể được cứu, được tiếp tục ngồi trên ghế nhà trường, viết tiếp vở mà mẹ cháu còn dang dở và nhằm đảm bảo các hồ sơ cần thiết cho việc xin hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho cháu.

Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, Ngày 16 Tháng 6 Năm 2023

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân  
là con của ông Thủy Thanh có  
hoàn cảnh nêu trên là đúng sự thật  
Kính chuyển quy cấp quan tâm  
xem xét giải quyết!

Người làm đơn

Thủy Thanh

Lê Thành

Lê Thành

**UBND PHƯỜNG HÒA MINH XÁC NHẬN**

Căn cứ Thủy Thanh lịch trình tại phường Hòa  
Minh - quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng. Anh có vợ duy nhất  
đang trạng là duy, kinh chuyển cấp có thẩm quyền xem  
xét giải quyết!

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023



**KT CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

Trang: .....

**Lê Thành Quyết**